

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.50 อ่อนค่าตามภูมิภาค ให้กรอบวันนี้ 33.45-33.65 จับตา CPI สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.50 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.44 บาท/ดอลลาร์

เข้้นบาทอ่อนค่า เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค หลังดอลลาร์แข็งค่าหลังได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ สูงขึ้น ตามการปรับลดความคาดหวังของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ตลาดจึงมองว่าเฟดจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ย และคาดการณ์ว่ามีโอกาส 20% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนพ.ย.

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.45 - 33.65 บาท/ดอลลาร์

สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ต้องติดตามวันนี้ คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.09 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 148.62 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0944 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0963 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.432 บาท/ดอลลาร์

-"นายกษ แพทองธาร" ไซวิสิยทัศน์บนเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 44 พร้อมชู 3 ประเด็นสำคัญ เน้นความยั่งยืนของสมาชิก - ความมั่นคงของมนุษย์ - และการบูรณาการร่วมกันระดับภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซียนที่แข็งแกร่งระหว่างกันนำไปสู่การ "กินดีอยู่ดี" ของประชากรกว่า 700 ล้านคนในภูมิภาค

-จับตาที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ" คนใหม่ นัดประชุมใหม่ หลังการเมืองยื้อส่งผลเลื่อนเคาะชื่อ ลุ้น 3 ตัวเต็ง "กิตติรัตน์-กุลิศ-สุรพล" ซึ่งดาเก๊าอีประธานบอร์ด ชปท.ท่ามกลางแรงกดดันพร้อมยึดข้อกฎหมาย ซี "ปรเมธี" เน้นรักษาการต่อได้อีก 120 วัน รอฝ่ายเลขฯ เคาะวันประชุมใหม่

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวัน 17-18 ก.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟด "ส่วนใหญ่" สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันดังกล่าว ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่กรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะไม่ผูกมัดเฟดให้ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราใดเป็นพิเศษในอนาคต

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก สนับสนุนอย่างเต็มที่กับการตัดสินใจของเฟด ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% เมื่อเดือนที่แล้ว และกล่าวว่า มีแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 1 หรือ 2 ครั้ง หากภาวะเศรษฐกิจเป็นไปตามที่เธอคาดไว้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (9 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์อย่างคึกคัก ก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันนี้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันพุธ (9 ต.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังคงถูกกดดันจากการที่นักลงทุนลดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนพ.ย. หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด

-ข้อมูลล่าสุดจาก CME's FedWatch บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 79% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ย. และให้น้ำหนัก 21% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันที่ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 2.3% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนส.ค. และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานจะปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือน ก.ย. เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% เช่นกันในเดือนส.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้